

“แอร์ ไชน่า” เตรียมเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างทาง โจว – ญางจาง และเฉิงตู – กรุงเทพฯ



แอร์ ไชน่า (Air China) เตรียมเปิดตัวเที่ยวบินตรงระหว่างทางโจวกับญางจางในวันที่ 1 ก.พ. รวมถึงเฉิงตูกับกรุงเทพฯ ในวันที่ 12 ก.พ. นี้ เพื่อให้ผู้โดยสารไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนเครื่องระหว่างทางไปยังชายทะเลอันอบอุ่นบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

ทั้งญางจาง และกรุงเทพฯ ต่างก็เป็นจุดหมายปลายทางในวันหยุดที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นที่ยอดนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีน โดยในปีที่แล้ว นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางไปยังประเทศเวียดนามกว่า 4 ล้านครั้ง และประเทศไทยกว่า 9.5 ล้านครั้ง นับเป็นตัวเลขที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สำหรับญางจางนั้นได้รับการขนานนามจากเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิกว่าเป็น “1 ในสถานที่ท่องเที่ยว 50 อันดับแรกที่ต้องไปเยือน” ด้วยท้องทะเลสีครามและหาดทรายยาวสุดลูกหูลูกตา ส่วนกรุงเทพฯ เองก็ขึ้นชื่อด้านอาหาร หมู่เกาะอันงดงาม วัดเก่าแก่ และแสงสียามค่ำคืนอันน่าตื่นตาตื่นใจ ขึ้นชั้นเป็นตัวเลือกยอดนิยมในใจนักท่องเที่ยว

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ แอร์ ไชน่า มุ่งขยายเครือข่ายเส้นทางทั่วโลกโดยมีกรุงปักกิ่งเป็นศูนย์กลาง ไปพร้อม ๆ กับการให้ความสำคัญด้านการมอบบริการเส้นทางระหว่างประเทศไปยังเมืองสำคัญ ๆ ระดับภูมิภาค โดยทางสายการบินได้เปิดเส้นทางบินระหว่างทางโจว – กรุงเทพฯ, เทียนจิน – กรุงเทพฯ, ฉงชิ่ง – ญางจาง ไปจนถึงเซี่ยงไฮ้ ผู้ตง – กรุงเทพฯ ส่งผลให้ผู้โดยสารชาวจีนมีเส้นทางใหม่ ๆ รวมถึงตัวเลือกในการเดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าที่เคย นอกจากนี้ ทั้ง 2 เที่ยวบินใหม่ระหว่างทางโจว – ญางจาง และเฉิงตู – กรุงเทพฯ จะช่วยขยายเส้นทางบินที่ให้บริการในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนด้วย

ปัจจุบัน ออฟฟิศของแอร์ ไชน่า ในเมืองหางโจว ให้บริการเชื่อมต่อไปยังท่าอากาศยานในประเทศถึง 30 แห่ง รวมถึงจุดหมายปลายทางระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอีกหลายแห่ง อาทิ โฮล ไทเป กรุงเทพฯ และสุราษฎร์ธานี ยิ่งไปกว่านั้น แอร์ ไชน่า ยังให้บริการเส้นทางบินจากเมืองเฉิงตูอีกกว่า 70 เส้นทาง โดยครอบคลุมจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ ทั้งเอเชีย ยุโรป และโอเชียเนีย รวมถึงแฟรงค์เฟิร์ต ซิดนีย์ ปารีส และโอซาก้า ในฐานะสมาชิกเครือข่ายสตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) แอร์ ไชน่า ให้บริการเส้นทางสู่ท่าอากาศยาน 1,330 แห่งใน 192 ประเทศ

ข้อมูลเที่ยวบิน:

เส้นทางบินทางโจว – ญางจาง จะดำเนินการภายใต้รหัสเที่ยวบิน CA727/8 และให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (วัน

อังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์) โดยเที่ยวบินขาออกจะเดินทางจากหางโจวเวลา 14.40 น. ตามเวลาปักกิ่ง และถึง
ฉงจางเวลา 17.20 น. ตามเวลาเวียดนาม ส่วนเที่ยวบินขาเข้าจะออกจากฉงจางเวลา 18.20 น. ตามเวลาเวียดนาม
และเดินทางถึงหางโจวในเวลา 22.40 น. ตามเวลาปักกิ่ง

เส้นทางบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ จะดำเนินการภายใต้รหัสเที่ยวบิน CA471/2 และให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน โดย
เที่ยวบินขาออกจะเดินทางจากเมืองเฉิงตูเวลา 14.40 น. ตามเวลาปักกิ่ง และถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.00 น. ตามเวลา
ไทย ส่วนเที่ยวบินขาเข้าจะออกจากกรุงเทพฯ เวลา 18.00 น. ตามเวลาไทย และถึงเฉิงตูเวลา 22.15 น. ตามเวลา
ปักกิ่ง

โลโก้ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20170522/1857452-1LOGO>